



ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กุมภาพันธ์ 2568

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว") จะให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท แม็กซ์เดออร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ ("แม็กซ์เดออร์" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ privacy@baxter.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

การประมวลผลข้อมูลที่มีอธิบายไว้ในที่นี้จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ("บุคลากรทางการแพทย์")
- ผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาล (เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาล พนักงานแผนกจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานแผนกการเงิน ฯลฯ)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แม็กซ์เดออร์อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างการดำเนินธุรกิจของแม็กซ์เดออร์ (เช่น กระทรวงหรือตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน ฯลฯ)

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" และ "ท่าน"

แม็กซ์เดออร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง: แม็กซ์เดออร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากท่านโดยตรง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อีเมลที่ทำงาน และ/หรืออีเมลส่วนตัว โรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ อำเภอ รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรสาร ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิชาชีพ ชื่อ หรือ ตำแหน่ง ทาง วิชา ชีพ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ที่เชี่ยวชาญ หรือที่มีส่วนร่วม ความสนใจในโครงการ/กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/การบำบัดรักษา และกิจกรรมจากช่องทางต่างๆ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางการวิจัย หรือกิจกรรมทางการให้คำปรึกษา การตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ และการมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก: แม็กซ์เดออร์จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านประเภทต่อไปนี้จากบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นสาธารณะหรือหน้าสื่อสังคม หรือแพลตฟอร์มที่ปรากฏเป็นสาธารณะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล โรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ อำเภอ รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศของโรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิชาชีพ ชื่อ หรือ ตำแหน่ง ทาง วิชา ชีพ ผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาที่สนใจ ที่เชี่ยวชาญ หรือที่มีส่วนร่วม ความสนใจในโครงการ/กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางการวิจัย หรือกิจกรรมทางการให้คำปรึกษา การตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ และการมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ แม็กซ์เดออร์จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จากบริษัทบุคคลภายนอกที่รวบรวมรายละเอียดเหล่านี้จากแหล่งที่มาที่มีข้อมูลปรากฏเป็นสาธารณะ ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์จากโรงพยาบาลหรือสถาบันที่ท่านสังกัดอยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมจากทั้งท่านและบุคคลภายนอก ได้แก่ ประเภทหนังสือรับรอง/วุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพ (เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ) สถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีผลใช้งานหรือไม่มีผลใช้งาน) การตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ สาขาที่ได้รับการรับรองในระดับสากล (เช่น สาขาที่ประเทศหรือภูมิภาคของท่านให้การรับรอง) สาขาความสามารถเฉพาะด้านหรือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ (เช่น การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางการวิจัย การประชุมเพื่อให้คำปรึกษา ฯลฯ) การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในสมาคมทางวิทยาศาสตร์ หรืออื่นใดในด้านการบำบัดรักษาที่เกี่ยวข้องกับแม็กซ์เดออร์ ประสบการณ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาของแม็กซ์เดออร์ โครงการริเริ่มของแม็กซ์เดออร์ที่ท่านเข้าร่วม ประวัติการศึกษา ความสามารถทางภาษา ประวัติย่อ การศึกษา และระดับการศึกษาของท่าน หมายเลขไอพี (IP address) เว็บไซต์ที่มีข้อมูลชีวประวัติหรือวิชาชีพของท่าน นอกจากนี้เรายังอาจเข้าถึงไปยังโปรไฟล์ LinkedIn ของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า การดำเนินการของ LinkedIn จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของ LinkedIn

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางอ้อม: แม็กซ์เดออร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามฟีเจอร์พิเศษเฉพาะของเว็บไซต์แม็กซ์เดออร์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายคุกกี้ซึ่งอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์แม็กซ์เดออร์ประจำประเทศของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ทุกเมื่อ

เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อแบ็กชเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือจากบุคคลภายนอก เราอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านทางโทรศัพท์และ/หรือการส่งอีเมล การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การบำบัดรักษา และบริการของเรา การให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/การบำบัดรักษาของเราแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เอกสารการศึกษาวิจัย ข่าวจดหมายข่าว ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เว็บินาร์ (Webinars) และกิจกรรมเสมือนจริงอื่นๆ รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาในด้านที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินโครงการวิจัยทางการตลาดอันมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาของเราซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของท่านต่อผลิตภัณฑ์ หรือ การบำบัดรักษาของเรามาตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะที่อยู่ภายใต้ขอบเขตกิจกรรมหรือความสนใจของแบ็กชเตอร์ นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อสื่อสารกับท่านในอนาคตถึงโครงการวิจัยทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือกิจกรรมอื่นใดที่ท่านเคย และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปรับปรุงโฆษณาให้เหมาะสมกับท่านและส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่านในระหว่างที่ท่านใช้บริการของเรา หรือในระหว่างที่ท่านเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับโฆษณาออนไลน์ อีเมล ข้อความ หรือการแจ้งเตือนทางสื่อสังคมจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวตามความยินยอมของท่าน ในเอกสารแสดงความยินยอม แบ็กชเตอร์จะร้องขอให้ท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ท่านสนใจ หรือความประสงค์ที่เลือกไว้ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าจะเป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่ให้ความยินยอมแก่แบ็กชเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่ส่งการสื่อสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือข้อมูลใดๆ ให้แก่ท่าน โปรดทราบว่าหากท่านให้ความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของท่านได้ทุกเมื่อโดยทำตามคำแนะนำสำหรับการยกเลิกการสื่อสารที่มีอยู่ในเอกสารแสดงความยินยอม นอกจากนี้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านโดยตรง หรือจากบุคคลภายนอก หรือจากฐานข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงภูมิหลังทางวิชาการ สาขาความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความชอบทางวิชาชีพ ความสนใจทางวิชาชีพ การรับรองทางวิชาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอทางวิชาการหรือสมาคมทางวิชาการ รวมทั้งการเลือกกิจกรรมทางวิชาชีพของท่าน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางการวิจัย การตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมเพื่อให้คำปรึกษาของท่าน โดยอิงตามปฏิสัมพันธ์ของแบ็กชเตอร์กับท่าน (เช่น ในระหว่างการจัดกิจกรรม เว็บินาร์ หรือการฝึกอบรม) หากเป็นกรณีเช่นนั้น เราจะเก็บความเห็นของท่านเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านมีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการบำบัดรักษาของแบ็กชเตอร์ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลของท่านจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ของแบ็กชเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาของเรามาตลอดจนการดำเนินการร่วมกันหรือความก้าวหน้าจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแบ็กชเตอร์ที่จะช่วยให้เราสร้างโอกาสในการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการดูแลทางกายภาพได้ นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของเราให้ท่านทางอีเมล เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน เพื่อปฏิสัมพันธ์และปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับท่าน และทำความเข้าใจความชอบและความต้องการของท่าน

แบ็กชเตอร์ยังอาจประมวลผลข้อมูลของท่านจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเราตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อวิเคราะห์ในระดับภาพรวมที่ช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเราให้เหมาะสม เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านที่มีต่อแบ็กชเตอร์เพิ่มเติม และยังเข้าใจความเป็นไปของผู้ป่วย การดำเนินการ ความท้าทาย และด้านต่างๆ ที่สนใจทางการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วย เราจะปฏิบัติตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของแบ็กชเตอร์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบำบัดรักษาของแบ็กชเตอร์

ในบางกรณี เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินลักษณะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกทางคลินิก การเลือกกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวตามความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าจะเป็นไปโดยความสมัครใจ โปรดทราบว่าหากท่านให้ความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากท่านโดยตรงหรือจากบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารโดยตรงกับท่านถึงประเด็นที่นอกเหนือจากการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลประจำวันอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับท่านหรือองค์กร/โรงพยาบาล/สถาบันที่ท่านทำงานอยู่ (หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "ผู้ให้บริการ") สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับค่าขอรวมกันอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบำบัดรักษาของแม็กซ์เตอร์ในการรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูลของเรา โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามฐานหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น การรายงานความโปร่งใสหรือการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ในกรณีที่เรารู้จักข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นและฐานที่เราดำเนินการดังกล่าว หากจำเป็น ในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในขอบเขตเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยแม็กซ์เตอร์เป็นบริษัทระดับโลกและด้วยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ทำให้แม็กซ์เตอร์อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มบริษัทต่างๆ ของแม็กซ์เตอร์และผู้ให้บริการของแม็กซ์เตอร์ที่ดำเนินการในนามของแม็กซ์เตอร์ เช่น ผู้ให้บริการบริหารจัดการระบบไอทีและบริการสนับสนุนผู้ใช้และผู้ให้บริการเครื่องมือไอทีสำหรับบริหารจัดการความยินยอมและลิขสิทธิ์การบริการลูกค้ารายละเอียดยุติการดำเนินการส่วนบุคคลภายนอกเหล่านี้จะถูกจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เรา และเรากำหนดให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ต้องให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงของผู้ให้บริการแต่ละรายของแม็กซ์เตอร์ว่าด้วยมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Data Transfer) และวิธีในการได้รับสำเนามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแหล่งที่สามารถเข้าถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โปรดติดต่อเราที่ privacy@baxter.com

ผู้รับข้อมูลบางรายที่อ้างถึงข้างต้นจะอยู่นอกประเทศของท่าน หรืออาจมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนอกประเทศของท่าน เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศนั้นอาจไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศของท่าน แม็กซ์เตอร์จะใช้มาตรการที่ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ใช้บังคับร่วมกันกับมาตรฐานการเสรีนิยม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทั้งหมดจะให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ และจะมีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากเรามีส่วนร่วมในการขายหรือโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของเราผ่านการซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรที่ซื้อหรือรับโอนซึ่งจะเป็นผู้ให้มาตรฐานการดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เทียบเท่าเป็นอย่างน้อยหรือสูงกว่า หากเกิดการขายหรือโอนดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ท่านทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวนี้และท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้านการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากเกี่ยวข้อง) รวมถึงการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้รับโอน

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีกรเก็บข้อมูลของท่านนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีเหตุผลอันสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

- หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการส่งการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการขาย และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารเหล่านี้หรือจนกว่าเราจะไม่ส่งการสื่อสารประเภทเหล่านี้อีกต่อไป
- หากเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งแบบสำรวจตามที่กล่าวไว้ในที่นี้ ท่านนั้นเราจะเก็บรายละเอียดการติดต่อของท่านไว้จนกว่าท่านจะเลือกไม่รับแบบสำรวจหรือจนกว่าเราจะไม่ต้องส่งแบบสำรวจดังกล่าวให้ท่านอีกต่อไป แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน เราจะเก็บข้อมูลแบบสำรวจของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจเหล่านั้นตามเวลาที่ท่านยังคงเป็นลูกค้าของแม็กซ์เตอร์ และเราต้องการข้อมูลเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าการดำเนินงานของเราเป็นอย่างไร
- หากเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติจากบุคคลภายนอก เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าเราจะติดต่อถึงท่านเป็นครั้งแรกและการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับการรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ของท่าน และ/หรือการให้ความยินยอมของท่านตามความเหมาะสม หากการติดต่อดังกล่าวไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนับตั้งแต่วันที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจะมีการลบข้อมูลนั้นออก
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมใดก็ตามจะได้รับการเก็บไว้ตามที่เราพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่ามีค่าจำเป็นสำหรับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นท่านนั้น หรือตามเท่าที่การเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ใช้บังคับ
โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อวิธีการติดต่อเราของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิทธิของท่าน

ในบางสถานการณ์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นและกฎหมายในท้องถิ่นบางส่วน (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)) จะให้สิทธิแก่ท่านในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสิทธิเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ท่านมีสิทธิขอดำเนินการดังต่อไปนี้

- ขอเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรารวมถึงขอทราบว่าคุณสมบัติที่เรารวบรวมไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และหากใช้ท่านมีสิทธิทราบประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นได้นอกจากนี้ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากท่านคิดว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่เรามีภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บข้อมูลนั้นไว้หรือได้รับอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบังคับใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นไว้
- ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับจากท่านเพื่อให้ท่านเก็บไว้หรือใช้ซ้ำสำหรับเหตุผลส่วนบุคคลของท่านนอกจากนี้ ท่านสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อหน่วยงานของแบ็กซ์เตอร์ในประเทศของท่านโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา"

ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ท่านยังมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค้านการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงหรือกรณีที่มีฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราอีกด้วย ท่านสามารถทำเช่นนั้นได้ทุกเมื่อโดยการ "เลือกไม่รับ" การสื่อสารการตลาดหรือการสื่อสารประเภทอื่นๆตามที่อธิบายไว้ข้างต้นที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากการให้ความยินยอมของท่าน ตลอดจนแบบสำรวจโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกการสื่อสารที่อยู่ในการสื่อสารแบบเจาะจงเฉพาะเจาะจง หากท่านไม่สามารถคัดค้านการรับการสื่อสารโดยการเลือกไม่รับ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านเชื่อว่าเรากำลังใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่านได้

เราจะจัดการคำร้องเพื่อใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าสิทธิบางสิทธิข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ความมั่นคงปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ประจำประเทศของท่าน เราจะรักษามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษา หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา"

วิธีการติดต่อเรา

โปรดส่งคำขอหรือข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังที่อยู่ต่อไปนี้

เรียน: สำนักงานความเป็นส่วนตัวระดับโลก
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 11 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
+66.2207.6789

ท่านสามารถใช้สิทธิใดๆ หรือสิทธิของท่าน หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่าน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีที่เราใช้ใน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแบ็กซ์เตอร์มายังอีเมล: privacy@baxter.com